

Tin tức Thế giới

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CẢM ƠN ĐỒNG BÀO VN TOÀN THẾ GIỚI VỀ NGÀY TUỞNG NIỆM 50 NĂM TT NĐD & BÀO ĐỆ NDN BỊ THẨM SÁT

Brugge (Vương Quốc Bỉ) (2/11/2013): Lời cảm ơn của bà Nguyễn thị Thu Hồng, người đại diện gia đình, nhân ngày kỷ niệm 50 năm cố TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị thẩm sát tại Thủ đô Sài Gòn, VN.



Bà Elizabeth Nguyễn thị Thu Hồng
Tổng Thống Ngô Đình Diệm là cậu ruột của bà Thu Hồng.

Kính trọng cha Bê trên René, quý cha, quý nam nữ tu sĩ trong cộng đoàn Saint André, và toàn thể quý vị cùng anh chị em thân mến,

Trước tiên, thay mặt cho đại gia đình và anh chị em VN hiện diện nơi đây, con xin phép bày tỏ niềm tri ân sâu xa của chúng con đối với cha Bê trên René và cộng đoàn Saint André đã mở rộng cửa tu viện đón tiếp chúng con nhân ngày Lịch sử VN hôm nay. Chúng con cũng xin [cảm ơn] cha Nguyễn Xuyên, cha Nguyễn Ngọc Long, cha Trần Đức Hùng, cha Nguyễn Gia Thịnh đã phối trí tổ chức các cộng đoàn VN từ Bỉ, Hòa Lan, Pháp và Đức có thể đến tham dự buổi lễ này. Chúng con cũng không quên gửi lời cảm tạ tất cả quý vị hiện diện nơi đây, đặc biệt các anh chị trong ban tổ chức Bàn thờ Tổ quốc, ban ẩm thực, ban phụng vụ và các ca đoàn.

Cuộc hội ngộ của bà con giữa lòng cung thánh thanh tịnh trang nghiêm này, để cùng nhau hồi tâm suy gẫm về sức kiên cường, niềm tự hào dân tộc, lòng can đảm, tinh thần trách

nhiệm của tiền nhân tổ tiên chúng ta, của các anh hùng nam nữ dân tộc đã anh dũng hy sinh tánh mạng cho đất nước chúng ta.

Nhớ lại ngày thắm máu của cô TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cách đây 50 năm, chúng ta hôm nay cũng nên tự đặt câu hỏi: *«Đâu là sứ điệp mà nhị vị muốn nhắn gửi chúng ta?»*

Hơn 59 năm trước, đan viện này không những đã đón tiếp Gioan Bao-ti-xi-ta Ngô Đình Diệm, mà còn là nơi trú ngụ an bình, một cung thánh đích thực cho Người, được kiên vững trong sự hiện diện của Thiên Chúa, được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và tình bạn hữu, Người đã khấn hứa để trở thành một đan sĩ: Thầy Gioan Bao-ti-xi-ta Odilot Ngô đình Diệm. Và cũng chính từ nơi đây, trong lòng cung thánh này, bắt chập nhiều do dự, nhiều xao xuyến đối diện với tương lai, Người đã can đảm đứng lên theo đuổi tiếng gọi của bốn phận và trách nhiệm đối với quê hương dân tộc. Người đã được cộng đoàn Saint André đồng hành và nâng đỡ. Thưa Cha René, chúng con hết lòng cảm tạ. Vì vậy, tối hôm qua, chúng con, những thân nhân trong gia đình cụ Ngô Đình Diệm, đã đến đan viện để cảm ơn các tu sĩ và Cha Bề Trên tại tu viện này.

Năm 1954, sau khi hiệp định Genève kết thúc, Việt Nam ví như một bà mẹ không còn đủ thì giờ than khóc và chôn cất các con. Gia sản của bà đã bị chia đôi thành hai mảnh. Từ đây gây nên hận thù. Miền Bắc quản quai dưới chế độ cộng sản còn miền Nam thì trạng huống thế nào?

Từ văn phòng ở dinh Độc lập, một người đã nỗ lực hàn gắn tái thiết mảnh đất miền Nam nơi mình sinh trưởng. Đó là cụ Ngô Đình Diệm. Vâng, chính cụ Ngô Đình Diệm là kẻ thừa kế mảnh đất miền Nam, lúc bấy giờ đã rách nát bởi một chính sách bảo hộ thực dân, lại còn liên tiếp giặc dã triền miên. Các cầu cống đường sá đã bị phá vỡ vì bom đạn. Các tuyến liên lạc bị hư hỏng. Nạn thất nghiệp và làn sóng di cư của trên 1 triệu người tuôn vào từ miền Bắc đã làm khánh kiệt nền kinh tế. Quân đội quốc gia thiếu định hướng, thiếu huấn luyện, tinh thần suy sụp. An ninh bị phiến loạn Bình xuyên kiểm soát. Khắp nơi mọi người đã dự đoán rằng chính quyền của thủ tướng Ngô Đình Diệm không sống quá 6 tháng.

Nhưng sự thực thế nào thì chắc quý vị đã rõ. Cụ Ngô Đình Diệm được hỗ trợ bởi niềm tin vào Thiên Chúa, bởi những nguyên lý sống của Khổng-Mạnh, được nâng đỡ bởi anh em trong gia đình cũng như bởi các cộng sự viên quốc gia, cụ đã cố gắng tìm mọi cách để bù đắp sự cân bằng các nhu cầu quan trọng và tối thiết của cá nhân, của xã hội và quốc gia, hầu tránh khỏi những lạm dụng do chủ thuyết Mac-xít và chủ nghĩa tự do phóng túng sai lệch. Đây quả là một công tác cân bằng cực kỳ khó khăn, nó đòi hỏi những hy sinh đích thực, những sách lược đặc biệt nhiều khi đến nghiêm khắc.

Thuyết Nhân Vị và sứ điệp Phúc âm đã hướng dẫn Người trong nỗ lực tìm kiếm một sự phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân, và cho toàn dân người Việt, một dân tộc tuy đau khổ vì bị bóc lột, nhưng luôn luôn tự hào, được Thiên Chúa chúc phúc và yêu thương.

Trong suốt đời mình, cụ Ngô Đình Diệm đã noi gương sáng của thân phụ, làm môn đệ đích thực của Đức Ki-tô trong thế giới chính trị. Người yêu kính Thiên Chúa hết sức, hết lòng, hết trí của mình và Người yêu thương dân tộc, quê hương đến nỗi phải hy sinh cả chính mạng sống của mình.

Chúa Giê-su đã phán «*Sự thật sẽ giải thoát chúng con*» (Jn8:32), cụ Ngô Đình Diệm luôn luôn vui hưởng sự giải thoát này, vì Người đã luôn luôn sống dưới ánh sáng của Sự Thật.

Cũng như nhiều sử gia và đồng bào thương mến, đại gia đình người Việt đã khóc và sẽ còn khóc than về sự thiếu hiểu biết, về những lầm lỗi và tội phạm của quá khứ. Nhưng Đức Tin và Di sản Tổ Quốc của chúng ta, giúp chúng ta hướng nhìn về tương lai với một viễn ảnh trong sáng và đầy hy vọng. Chúng ta xác tín rằng lịch sử sẽ vén màn mọi bí ẩn, sẽ tiết lộ tất cả những gian manh, những phản bội, và cho thấy bộ mặt thật của sự dữ chung quanh buổi sáng tang thương ngày 2 tháng 11 năm 1963.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta phó thác vào tay Chúa vận mệnh của dân tộc chúng ta, một dân tộc, hơn bao giờ hết, rất khao khát Tình thương, Công lý và Hòa bình.

Chúng ta đồng thanh nói với tất cả các Chiến sĩ Anh hùng ấy rằng: «*Quý Vị không hề bị lãng quên*», bởi vì giấc mơ của quý vị cũng chính là mơ ước của chúng tôi.

Xin quý cha và quý vị anh chị em nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của chúng con.

Encore une fois, à Vous cher Père René et toute la Communauté Saint André, notre profonde gratitude.

Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

(BBT: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là em út Đức cố HY Nguyễn Văn Thuận. Bài ghi mau có thể sai sót, xin tác giả cho biết theo e-mail lebruxelleshung@gmail.com. Đa tạ)

Nguồn: Internet E-mail by UBTTADCSVN chuyển

Đăng ngày Thứ Năm, November 7, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH